




ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๔๘ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าวมีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๔๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่ง ในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  
(นายกมล เกษมสุข)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (จังหวัดชายแดนใต้)

(แบบทำயประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕)

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นายสมลักษณ์ วงษ์ธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๒๑) สำนักงานเกษตรอำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๑๒๑	๑. การส่งเสริมการทำนาแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสากอ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็น ตัวหลักในการขับเคลื่อน ๒. แนวทางการส่งเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มปริมาณและ คุณภาพผลผลิตในพื้นที่ตำบลสากอ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๒	นางสาวพนิดา เสสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๘๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	๕๘๓๔	๑. การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ผลิตยางพารา ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวเล็บนกปัตตานีเพื่อจำหน่าย เมล็ดพันธุ์แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีภายใต้รูปแบบ การบริหารของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	
๓	นายพิทวัส สุสีงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๑๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	๗๓๑๒	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดยะลาปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรประณีตในพื้นที่ จังหวัดยะลา	
๔	นางสาวกวิสรา สมบัติเทพสุทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๖๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	๙๑๖๓	๑. ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฉลุง	

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๕	นางสาวรุ่งนภา ทวนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๐๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	๗๓๐๕	๑. การดำเนินงานโครงการสัมมนาเยาวชนเกษตรกร ระดับจังหวัดและอำเภอ ๒. การพัฒนากลุ่มเยาวชนเกษตรกรนอกโรงเรียนในจังหวัดยะลา	